



โครงการบริหารจัดการน้ำที่มีสภาพเป็นกรดอย่างยั่งยืนที่เหมืองลำนพูนของบ้านปูฯ แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค ด้วยรางวัล ASEAN Coal Awards ประจำปี 2556

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ยังได้พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบ้านปูฯ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ผ่านการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ ซีเอสอาร์ ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของกระบวนการผลิตนั้น บ้านปูฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน โดยได้ศึกษาถึงผลกระทบควบคู่ไปกับการจัดทำ "แผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อม" รวมทั้งแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ จนกระทั่งเลิกดำเนินการผลิต นอกจากนี้ยังได้คิดค้นและหาวิธีการใหม่ๆ รวมทั้งเลือกใช้ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านการป้องกันและติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ

ล่าสุดบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำที่มีสภาพเป็นกรดอย่างยั่งยืน ที่เหมืองลำนพูน ซึ่งเป็นเหมืองถ่านหินแห่งแรกของบ้านปูฯ ที่ อ. ลี้ จ. ลำนพูน จนประสบความสำเร็จ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ “Thailand Coal Awards 2013” จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และรางวัล “ASEAN Coal Awards 2013” จากศูนย์พลังงานแห่งอาเซียน (ASEAN Centre for Energy)

“โครงการบริหารจัดการน้ำที่มีสภาพเป็นกรดอย่างยั่งยืน ของเหมืองลำนพูน เป็นกิจกรรมซีเอสอาร์ในกระบวนการผลิต ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีในการทำเหมืองถ่านหิน รวมถึงความพยายามและทุ่มเทของบ้านปูฯ ในการคิดหาวิธีการและนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำที่มีสภาพเป็นกรดจากการทำเหมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเรา (บ้านปูฯ) รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้รับการยอมรับไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่องค์กรที่มีหลักปฏิบัติที่เหนือกว่ามาตรฐานในทุกๆ ด้านเท่านั้น” นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว

นายชินันท์ กล่าวอีกว่า บ้านปูฯ และหน่วยธุรกิจในประเทศไทย ลาว อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย และ มองโกเลีย จะมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงดูแลสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม รอบข้างอย่างต่อเนื่องต่อไป ตามปณิธานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดี จะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมพลังงานโลกในฐานะ “โฉมหน้าพลังงานแห่ง เอเชีย” ต่อไป

#